



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๑๑๙,๓๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



☛ มาแว้วววว กระผม นายคากลิ่ง (สมองไว) มารายงานตัวแล้วขอรับ

☛ เริ่มกันเลยดีกว่า ที่หญิงสาว คนนี้มีชื่อว่า จูชิตา คำป้อ กำลังเรียนอยู่ปี 4 วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชา

ออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

☛ จูชิตา บอกว่า ล่าสุดเธอเพิ่งโชว์ผลงานออกแบบ “ปลาหมึกหรรษา” ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก อ้วน ของโครงการออกแบบอุปกรณ์การเล่นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กน้ำหนักเกิน อายุ 6-9 ปี โดยเธอให้ความเห็นว่า เกิดแรงบันดาลใจจากน้องชายซึ่งมีรูปร่างอ้วนอ้วน บวกกับส่วนตัวคิดว่าเด็กรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยออกกำลังกาย จึงคิดว่าควรทำเครื่องเล่นแบบแอโรบิก เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เหมาะสมกับรูปร่างของเด็ก (ว่าววว คิดได้ไงเนี่ย)

☛ เมื่อถามถึงอนาคตของสาวนักออกแบบคนนี้ เธอมองว่าอยากออกแบบไปเรื่อยๆ และต่อยอดผลงานเดิม “อุปกรณ์เครื่องเล่นชนิด เล่นคนเดียวได้ และอนาคตก็มองว่าอาจจะพัฒนาเป็นเครื่องเล่นและจำหน่ายในอนาคตด้วย” (คิดไกล และไปให้ถึงนะจ้ะ เอาใจช่วย)

☛ ส่วนมุมมองที่เธอมีต่อสยามสแควร์ คือ เป็นที่ช้อปปิ้ง

☛ ช้ามารู้จักกับฝ่ายชายกันบ้าง หนุ่มคนนี้ก็มีชื่อเล่นว่า โจ้ ส่วนชื่อจริงคือ ศิริรัฐ งานดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

☛ เมื่อทำความรู้จักกับหนุ่มอิฟออฟคนนี้ จึงได้รู้ว่า แรพโย่ แชนจริง เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเจ๋งๆของหนุ่มโจ้ เขา



จูชิตา คำป้อ

บอกว่า เป็นเรื่องการแฟนท์กราฟฟิตี้ ออกแบบลายสัก การเดินบ๊อบบอย (แซม พอใหม่เนี่ย) รวมไปถึงยังทำงานกราฟฟิคจำพวกอาร์ตฟอรัม แกรมล่าสุดยังแข่งการออกแบบแสงสี ขณะการประกวดจากเวที สยามเซ็นเตอร์ อิลลูมินาชั่น แอนด์เซลเบรชชั่น คอนเทสต์(ว่าวว ว้าวว)

☛ โจ้บอก เป็นคนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ (เชื่อแล้ว) ชอบทำตามจินตนาการ ชอบวาดรูป ออกแบบตัวอักษร แต่เรื่องการเต้น ผมเริ่มมาตั้งแต่ ม.1 จนได้ไปประกวดถึงฝรั่งเศส และเคยได้แชมป์จากเวทีที่สิงคโปร์ด้วย



ศิริรัฐ งานดี

(โหหหห)

☛ เดินเก่ง วาดเก่ง ขนาดนี้ เมื่อถามถึงอนาคต เขาบอกว่า ยังไม่ชัดเจนว่าจะมุ่งไปทางไหน รู้แต่ว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทุ่มเทไปเต็มที่ และยืนยันว่าจะลุยต่อไป

☛ ส่วนมุมมองสยามสแควร์คือ เป็นที่ ที่วัยรุ่นนัดเจอกัน

☛ น่ารักขนาดนี้ รับผิดชอบของรางวัลน่ารักๆ จาก ลอฟท์ รัปไปฟรีๆ เลย และนอกจากเรื่องราวของน้องๆ จะได้โดดเด่นอยู่ในหนังสือพิมพ์แล้ว ยังมีอยู่บนจอยักษ์กลางสยามสแควร์ อย่าง จอเซกเกอร์ สกรีน อีกด้วย

☛ สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากจะทำสนุกบ้าง ก็เขียนเรื่องราวของตัวเองพร้อมแนบรูปถ่ายเก๋ๆ ส่งมาที่ นสพ. “คมชัด ลึก” 1854 ถ.บางนา-ตราด (กม. 4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 วงเล็บมุมซองว่า “เปิดโลกอินเทรนด์”

☛ ส่งมาเยอะๆ นะครับ

